



ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าพเจ้าขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคนว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ จะร่วมกันสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดรวมถึงจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอินทพร จันเอี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคน
“งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสน่ห์ สิงห์นัย	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง	
๒	นายณัฐวัฒน์ ธาณีรัตนภิบาล	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสุดา สงเดช	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๔	นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๕	นางจิตตรา ขุนสารวัตร	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๖	นายพิชิต ขุนสารวัตร	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๗	นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๘	นางสาวศศิธร เต็มพุทธ	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๙	นางสุพรรณษา อนุสนัย	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๑๐	นางสาววิสา คำน้อย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	